

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,779,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,200,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,964,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,964,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,554,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพเฉพาะ(วช.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงานระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว .) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	216,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าจัดทำพิธีการต่างๆ ค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานธุรการต่างๆ ภายในกองสาธารณสุขฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ สาย USB โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานโรงพยาบาล	รวม	6,065,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,031,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,031,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,195,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	56,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพเฉพาะ(วช.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงานระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,695,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัยต่างๆ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าจัดทำพิธีการต่างๆ ค่าระวาง บรรทุกสิ่งของต่างๆ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งาน ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชน เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ งานเผยแพร่และฝึกอบรม และงาน ทันตสาธารณสุข ทั้งการให้บริการเชิงรุกและบริการเชิงรับในด งเรียน สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายาน พาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสัมมนาของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557		

<p>โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกาย จิต สังคม แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายไวเนล โปสเตอร์ ที่คั่นหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดีมีอนาคต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายการมีเพศสัมพันธ์ทั้งในด้านร่างกาย (ท้อง ติดโรค) อารมณ์ (เสียใจ กลัว อับอาย) สังคม (ไม่เป็นที่ยอมรับ) และด้านศีลธรรม รวมถึงการมีทักษะชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ นักเรียนรักตัวเอง และมีทักษะในการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 132 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	100,000 บาท

โครงการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฝึกทักษะให้แก่ นักเรียนในการช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากการจมน้ำ การลอยตัว ว่ายน้ำ โดยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการจมน้ำในเด็กเล็ก ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 8 แห่ง โรงเรียนวัดพัญญูเชิงฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7</p>		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับอสม.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 136 ลำดับที่ 20</p>		

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ออ.น้อยในโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 8 แห่ง โรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ และโรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อชุดทดสอบอาหาร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 129 ลำดับที่ 2</p>		
โครงการเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด ให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนของมารดาหลังคลอด และการเลี้ยงดูทารกให้มีพัฒนาการตามวัย เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เยี่ยมหลังคลอด ค่าจัดซื้อชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3</p>		

<p>โครงการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเองและตรวจคัดกรองหาผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก กลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขหญิง แกนนำสตรี และกลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 2 แห่ง เช่น ค่า อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 130 ลำดับที่ 4</p>		
โครงการอนามัยโรงเรียน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน การ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคให้แก่นักเรียน การให้ บริการตรวจกรุปเลือดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 8 แห่ง โรง เรียนวัดพันธุเชิงฯ และโรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อแบบ ประเมินการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้แก่นักเรียน ค่า เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้อง น้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน รถ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทันตกรรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ สาย USB โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV	จำนวน	8,600 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366x768 พิกเซล 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว <p> ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p> -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p> -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 323 ลำดับที่ 230</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	จำนวน	1,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน จำนวน 65 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 135 ลำดับที่ 9</p>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	5,535,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,435,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,435,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,640,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	345,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพเฉพาะ(วช.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงานระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	201,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,139,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว.) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ค่าจ้างทำสื่อหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานวางแผนสาธารณสุข ทั้งการให้บริการเชิงรุกและบริการเชิงรับในโรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการรณรงค์ การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน การให้สุขศึกษาในการป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อแผ่นตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 133 ลำดับที่ 9

<p>โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน การรณรงค์ การจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรค การจัดการอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค เอชไอวี ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 133 ลำดับที่ 10</p>		
<p>โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชน การรณรงค์ การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 133 ลำดับที่ 11</p>		
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคฯ เช่น น้ำยาล้างพื้น เจลล้างมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 133 ลำดับที่ 12</p>		

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์(กิจกรรมอบรมกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์)	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ความรู้ประชาชนและเยาวชนในเรื่องโรคเอดส์ รู้จักวิธีป้องกันและเข้าใจปัญหาโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 134 ลำดับที่ 13

โครงการสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้สัมผัสอาหาร	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการสุขภาพโภชนาการและน้ำให้กับผู้สัมผัสอาหาร ประเภทร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทำบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 136 ลำดับที่ 21

<p>โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กอายุแรกเกิด-5 ปี ในสำนักงานและนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน และโรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 134 ลำดับที่ 14</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำ น้ยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันรถ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี สารเคมีกำจัดแมลง ยุง หนู แมลงวัน น้ำยาฆ่าเชื้อ กระจกชนิดยา น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ หน้ากากป้องกันสารเคมี และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงนำโรค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ สาย USB โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมไม่เกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถสุขาเคลื่อนที่ รถดูดโคลน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	4,977,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,105,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,105,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,615,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	326,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว .) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพเฉพาะ(วช.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) เงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหารนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 และเงินค่าตอบแทนพนักงานระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว .) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 โดยสามารถเบิกจ่ายตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการหรือตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	671,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา(พ.ค.ว .) เงินตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	463,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ค่าจ้างทำสื่อหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเช่าที่ดินศูนย์บริการสาธารณสุข(วัดกล้วย) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชนเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 2 แห่ง ทั้งการให้บริการเชิงรุกและบริการเชิงรับในชุมชนที่รับผิดชอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและให้ความรู้ในผู้ป่วยเบาหวาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและให้ความรู้ในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 134 ลำดับที่ 15</p>		

<p>โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับแผ่นปลิว ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 135 ลำดับที่ 16</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	283,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น อะไหล่รถ ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันรถ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ กระจกฉีดยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ สาย USB โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	409,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	409,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที 323 ลำดับที่ 227</p>		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 2.สามารถตรวจได้พร้อมกัน 12 ลีด 3.แปลผลวิเคราะห์ความผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ฯลฯ <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หน้าที 329 ลำดับที่ 256</p>		

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้ำ

จำนวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออบไอน้ำ จำนวน 1

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรครด้วยแรงดันไอน้ำชนิดติดตั้ง
- 2.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
- 3.มีระบบป้องกันไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร และแรงดันเกินค่า
- 4.มีโต๊ะตั้งมาพร้อมเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 330 ลำดับที่ 258

เครื่องมือส่องหลอดลม

จำนวน

28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือส่องหลอดลม จำนวน 1

เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1.เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- 2.แผ่นส่องตรวจเป็น Stainless Steel ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตั้งไว้ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 330 ลำดับที่ 259

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1.เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม

2.เป็นการวัดแบบ Oscillometric

3.สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

4.มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้

5.สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตร

ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วง

ระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาที ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา หน้าที่ 329 ลำดับที่ 257

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินในการซ่อมแซมเกิน

กว่า 5,000 บาท เช่น เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถ

ยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้